

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TTr

Hà Quảng, ngày tháng 8 năm 2022

V/v trả lời đơn kiến nghị của ông
Mạ Văn Vàng

Kính gửi: Ông Mạ Văn Vàng, trú tại xóm Ngọc Sỹ,
xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh
Cao Bằng.

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, UBND huyện Hà Quảng nhận được đơn kiến nghị của công dân Mạ Văn Vàng (với tiêu đề ghi là đơn kiến nghị về việc Dự án mở mương thoát lũ năm 1991 từ Lũng Rịch xuống Lũng Rào và từ Lũng Rào xuống Bản Rịch tại xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đơn đề ngày 22 tháng 6 năm 2022).

Qua xem xét, nghiên cứu nội dung đơn kiến nghị và các quy định của pháp luật; kết quả kiểm tra tại thực địa, xác minh tại buổi làm việc ngày 19/7/2022 và buổi làm việc gặp gỡ, trao đổi giữa UBND huyện với công dân Mạ Văn Vàng và 08 hộ dân có đất tại khu vực Lũng Rào ngày 16/8/2022. UBND huyện trả lời đơn kiến nghị của công dân Mạ Văn Vàng như sau:

1. Việc đề nghị nhà nước phải bồi thường hoặc có chính sách hỗ trợ hàng năm. Do toàn bộ đất đai bị ngập úng khi trời mưa do Dự án trước đây gây ra, không thể trồng trọt (Ngô) và nay nếu tiếp tục mở rộng, khơi thông thì chúng tôi không còn có mảnh đất nào khác để canh tác, sản xuất để nuôi sống gia đình; người dân chúng tôi không có công ăn việc làm, gia đình đặc biệt khó khăn. Vì vậy chúng tôi muốn có cái ăn thì chúng tôi phải có đất đai để canh tác, sản xuất.

UBND huyện Hà Quảng trả lời như sau: Công trình mương thoát lũ xóm Lũng Rịch, xã Lương Thông được huyện Thông Nông (cũ) đầu tư xây dựng từ năm 1991 bằng chương trình Định canh định cư với mục tiêu thoát lũ, tiêu úng cho khu vực xóm Lũng Rịch. Trước khi xây dựng công trình này (trước năm 1991) thì cả khu vực Lũng Rịch và Lũng Rào đều bị ngập úng khi trời mưa; sau khi xây dựng việc tiêu úng cho Lũng Rịch đã được cải thiện, không còn tình trạng ngập úng, qua đó đã tạo điều kiện cho người dân yên tâm định cư, sản xuất tại Lũng Rịch, đồng thời tạo thuận lợi cho giao thông đi lại, giao thương hàng hóa. Sau năm 1995 đến nay tất cả các hộ dân đã bỏ không canh tác tại khu vực Lũng Rào do thường xuyên bị ngập lụt. Căn cứ Điều 64 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 “*nhà nước có quyền thu hồi đất trong trường hợp: Đất trồng cây hàng năm không sử dụng trong 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất rừng không sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục*”. Do vậy kiến nghị đòi bồi thường hoặc có chính sách hỗ trợ không có cơ sở.

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp mương thoát lũ năm 2020 được UBND xã Lương Thông triển khai thực hiện bằng nguồn vốn của Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) trên cơ sở mương cũ đã được đầu tư năm 1991, không mở rộng, không lấy thêm đất và đã được các hộ dân tại xóm Lũng Rịch đồng tình, ủng hộ. Việc đầu tư dự án mương thoát lũ đến nay được 31 năm (thời điểm thực hiện dự án công dân Mạ Văn Vàng được 07 tuổi). Sau 31 năm công dân mới có đơn kiến nghị đề nghị Nhà nước phải bồi thường hoặc có chính sách hỗ trợ hằng năm. Đề nghị này không có cơ sở, UBND huyện không có căn cứ hay chế độ chính sách hỗ trợ cho công dân Mạ Văn Vàng.

2. Nếu mở tiếp vị trí từ Lũng Rào xuống Bản Rịch theo đúng Dự án từ năm 1991 để khi trời mưa không gây ngập úng đất của chúng tôi tại khu vực Lũng Rào như báo cáo, đề xuất của UBND huyện Hà Quảng để chúng tôi có đất canh tác, sản xuất thì phải có kế hoạch và thời gian thực hiện cụ thể; trong thời gian chưa tiến hành khơi thông được điểm từ Lũng Rào xuống Bản Rịch đề nghị cơ quan chức năng phải hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gia đình chúng tôi theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Hà Quảng trả lời như sau: Năm 1991, UBND huyện Thông Nông (cũ) đầu tư mương thoát lũ xóm Lũng Rịch với hình thức, quy mô là xây dựng tuyến mương từ trong xóm Lũng Rịch đi đến đoạn eo núi tiếp giáp giữa Lũng Rịch và Lũng Rào, còn vị trí từ Lũng Rào xuống Bản Rịch chưa được đầu tư và cũng không nằm trong nội dung đầu tư của Dự án. Qua quá trình khai thác, sử dụng từ năm 1993 đến nay, tuyến mương này đã bị đất, đá vùi lấp làm cản trở dòng chảy không kịp tiêu thoát lũ. Xuất phát từ thực trạng trên, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhân dân xóm Lũng Rịch đã đề nghị Nhà nước bố trí kinh phí để khơi thông, cải tạo tuyến mương này. Vì vậy, năm 2020 bằng nguồn vốn của Dự án CSSP, UBND huyện Hà Quảng đã quyết định đầu tư công trình này và giao cho UBND xã Lương Thông làm chủ đầu tư với hình thức, quy mô đầu tư là cải tạo, nâng cấp trên cơ sở tuyến mương cũ đã có. Khi triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp công trình này, UBND xã Lương Thông đã thực hiện đầy đủ quy trình đầu tư theo Sổ tay hướng dẫn của Dự án CSSP tỉnh và được người dân xóm Lũng Rịch đồng tình, ủng hộ.

3. Nếu không bồi thường hoặc không có chính sách hỗ trợ cho chúng tôi theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của toàn bộ các hộ dân chúng tôi có đất bị ngập úng do Dự án gây ra thì đề nghị UBND huyện Hà Quảng san lấp, khôi phục lại tình trạng ban đầu, đúng nguyên trạng trước như trước đây để chúng tôi tiếp tục có đất canh tác, sản xuất theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu UBND huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng không san lấp lại như ban đầu thì tất cả các hộ dân chúng tôi sẽ cùng đóng góp tiền, công sức để tự san lấp; Việc san lấp nếu gây ngập toàn bộ gần 50 ha đất, khoảng gần 100 hộ dân tại khu vực Lũng Rịch và tuyến đường giao thông tại Lũng Rịch vào các xóm Kim Cúc, Lũng Tỳ, Trà Phìn vào mùa lũ ... thì chúng tôi không chịu trách nhiệm mà trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương các cấp do chúng tôi đã có đơn đề nghị nhiều lần, rất rõ ràng và cụ thể nhưng chính quyền không giải quyết dứt điểm xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật Việt Nam.

UBND huyện Hà Quảng trả lời như sau: Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát lũ xóm Lũng Rịch, xã Lương Thông là nhu cầu của tất cả các hộ dân xóm Lũng Rịch, qua rất nhiều năm kiến nghị mới được đầu tư xây dựng. Việc ông Mạ Văn Vàng cho rằng “*Nếu Nhà nước không san lấp lại như ban đầu thì sẽ huy động tất cả các hộ dân trong xóm cùng đóng góp tiền, công sức để tự san lấp lại*” là hoàn toàn không đúng sự thật, các hộ gia đình có đất tại khu vực Lũng Rào không biết và cũng không đồng tình với nội dung này.

Công trình mương thoát lũ xóm Lũng Rịch sau khi được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy được hiệu quả, giải quyết được tình trạng ngập úng cho nhà cửa, hoa màu, vật nuôi và giải quyết được tình trạng ngập úng đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh đến trường. Do vậy, bất kỳ mọi tổ chức hay cá nhân nào cố tình vi phạm, phá hoại tài sản của Nhà nước đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, là hành vi bị cấm quy định tại Khoản 2, Điều 12, Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Trên đây là Ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng trả lời đơn kiến nghị của ông Mạ Văn Vàng, trú tại xóm Ngọc Sỹ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra huyện;
- UBND xã Lương Thông;
- Lưu: VT, TTr (Nga PCTTr, Hiên, Bắc).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Triệu Đình Dũng